



ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๙๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแยง อำเภот่าแยง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๙๙๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code กำหนดการอบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. QR Code แบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงลักษณะของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ทั้ง ๙ ประเภท และสามารถดำเนินการคัดกรองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร และยังมีผู้สนใจต้องการลงทะเบียน
เข้าร่วมอบรมอีกเป็นจำนวนมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จึงเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่
๒๔ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หหมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่
๑ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หหมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม ๘๐๐ บาทต่อคน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ พิจารณาแล้วว่าหลักสูตรดังกล่าว
เป็นประโยชน์จึงประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนของท่านทราบ
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถกรอกข้อมูลในแบบรับสมัคร
ออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริศาสตร์ สองแสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐๖๓ - ๔๒๓๖๒๓๘ (นางสาวบุญลิตา เข็มเมือง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code กำหนดการ อบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ QR Code แบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา

